

7 tribo



7 tribes sa 7 pangunahing wika at maraming mga dialects.



Oceanian - lipi



Oceanian



Ang 3 + 1 Races bumubuo sa Oceania lipi. Ukol sa Lahi Integridad ay adhered sa.

Ang Oceania lipi pinapanatili kaugalian, diyalekto at tradisyon ng paggamit ng 1 **DIYOS** ni pinakabagong mensahe, 'Ang Batas-donor Manifest' bilang gabay. Ang lahat ng mga lokal at dayuhang Pagano kulto ay 'Shunned'. Para Oceanian pagkakaisa at kasaganaan mayroon lamang 1 relihiyon:

1GOD 1FAITH 1Church Universe Tagapag-ingat tagapag-alaga !



Oceanian ni ang mga Isla ng Tribo. Home ng mga imigrante at halo-halong breed. Sila ay colonized Islands sa pagitan ng mga Indian at Pacific Oceans at sa kahabaan ng baybay-dagat. Kanila ring nanirahan sa kahabaan ng Mekong River.



Maraming Oceania ni mamuhay sa ilalim ng pare-pareho banta mula sa droughts, baha, Bagyo, Lindol, Tidal wave at pagsabog ng bulkan. European Pirates inookupahan karamihan ng Oceania. Sila ay pinagsamantalahan, nagnakaw, ginahasa, nawasak at pinatay. Oceania pinakamalaking Island ng Colonial Convict Colony tatakbo sa pamamagitan ng isang koleksyon ng mga European Tinatapon nakuha **1GOD ni**

pansin. Ang kanilang mga nangungunang klase ng mahalay, polluting, makasarili piling tao nagpapakita paghamak sa iba pang mga species at ang kapaligiran. **1GOD ni** pinakabagong mensaheng 'Ang Batas Giver Manifest' ibinabalita mula dito.



Oceania, kung saan ni Orangutan swing, kung saan Dragons gumala; kung saan Kangaroos 'hop at ni Emu habulin; kung saan Platypus play at Pagong lahi; kung saan seal pagkasunog sa araw at Cormorants dive; kung saan Sharks cruise at Coral lumalaki; kung saan ang bawat Shire mayroong isang Corroboree.

lipi	lalawigan	wika
Aprikano	Aprika	Arabe
Amazonian	Amazonia	Espanyol
Amerikano	Amerika	Amerikano
taga-Europa	Europa	Aleman
Mongolian	Monggolya	opisiyal na Intsik
ng Oseanya	Oseaniya	Indonesiyo
Persindian	Persindia	Hindi



1GOD naniniwala sa tribo.

1GOD ni pang-matagalang pananaw para sa sangkatauhan palaging ay na ng **7 Tribes** sa **7** pangunahing wika at maraming mga dialects. Globalization ay pagsira pangitaing ito ang paggawa ng **Globalization Anti- 1GOD.**

katapusan